

คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5



23 เมษายน 2556

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ภาควิชาเภสัชวิทยา และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ เรื่อง “การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5” ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ห้องประชุม 409 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรงานธุรกิจสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการจำนวน 37 คน

จากการที่ตลาดธุรกิจสปาเป็นตลาดระดับโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้หลายประเทศเร่งพัฒนาธุรกิจนี้ ธุรกิจสปาไทยจึงต้องพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจสปา คือ ผู้ดำเนินการสปา ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ และบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในธุรกิจสุขภาพและการให้บริการ จึงทำให้บริการที่มีอยู่ยังไม่เป็นระบบ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน บุคลากรจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และมีจำนวนที่เพียงพอ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีบันทึกความร่วมมือในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจสุขภาพ เพื่อยกระดับบุคลากรงานธุรกิจสุขภาพ ให้เข้าสู่ระดับวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับความต้องการบุคลากรด้านธุรกิจสุขภาพ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพในครั้งนี้

สำหรับบรรยายภาคในการประชุมวิชาการประกอบด้วยบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น มาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ดำเนินการสปา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สุขภาพองค์รวม สมุนไพรไทยใช้ในสปา สุคนธ์บำบัด การนวดเพื่อสุขภาพ การดูแลผิวหน้าและการดูแลผิวกาย การประยุกต์วิถีไทยและวัฒนธรรมในธุรกิจสปา และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ผู้รับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างมีมาตรฐานสากล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตนเองและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง